

## บทความ

เรื่อง รัฐบาลเดินหน้า แก้ปัญหาประเทศไทย ปี ๒๕๕๕

เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป

สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน (ครับ/ค่ะ) วันเวลาหมุนเวียนมาบรรจบกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ.....ในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง รัฐบาลเดินหน้า แก้ปัญหาประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยโดยการนำของ ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งในห้วงปีที่ผ่านมา คณะรัฐบาลได้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังจริงจังใจและเข้มข้นสามารถนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยบริหารประเทศนั้นก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒ แบบเต็มตัว ได้มีการปรับเปลี่ยนจุดที่มีความบกพร่องพร้อมทั้งเสริมให้มีความเข้มแข็ง โดยเริ่มลงมือใส่เกียร์เดินหน้าคุยกันตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปี ๒๕๕๕ นี้เลยละ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) แผนงานในปีนี้ได้วางไว้ทั้งหมด ๔ เรื่องที่หนึ่ง การบริหารราชการปกติ เรื่องที่สอง คือ เรื่องที่ต้องมีการปฏิรูป ทั้งเรื่องที่ต้องทำให้เสร็จในรัฐบาลชุดนี้ และสิ่งที่ต้องส่งต่อให้กับรัฐบาลชุดใหม่ รวมถึงเรื่องที่ต้องวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เรื่องที่สาม คือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ปัญหามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนและเรื่องสุดท้าย คือ เรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การบริหารจัดการน้ำ การทวงคืนผืนป่า สำหรับงานด้านการข่าวของรัฐบาลนั้นก็มีการปรับเปลี่ยน โดยมีการยกเครื่องให้มีการตั้งโฆษกแต่ละกระทรวงขึ้นมาใหม่โดยแต่ละกระทรวงจะต้องไปคัดเลือก และนำมาเสนอให้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ส่วนเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการจบสิ้นโรคแม่ทัพที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ โดยมีกำหนดเปิดเผยร่างแรกในวันที่ ๒๕ มกราคม ที่จะถึงนี้ซึ่ง ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยืนยันว่าอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ เพื่อให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตามได้เตรียมแผนไว้แล้วหากหาข้อตกลงกันไม่ได้ รวมถึงการสร้างความปลอดภัยที่เป็นภารกิจต้องทำให้จับต้องให้ได้ และปัญหาที่รัฐบาลต้องหาทางออก นั่นก็คือปัญหาราคายางตกต่ำ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังวางโครงสร้างแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) อย่างไรก็ตามปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด กับช่วงเวลาในปีนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการและสร้างเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการกำหนดทิศทาง และนโยบายในการแก้ปัญหา เพื่อนำพาประเทศไทยฝ่าฟัน

วิกฤตความบอบช้ำในอดีต ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคตให้ได้อย่างจริงจัง (ครับ/ค่ะ)

หน้าที่รัฐพัฒนาประชาราษฎร์

หน้าที่ราษฎรพร้อมพร้อมช่วยรักษา

รัฐช่วยราษฎร ราษฎรช่วยรัฐพัฒนา

จึงนำพาประเทศไทยให้เจริญ ...สวัสดิ์ดี (ครับ/ค่ะ)

\*\*\*\*\*